



ที่ ศธ ๐๒๐๕/ ม.ม.๗๖

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๗๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การ
รัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๘ (ปีงบประมาณ
ศูนย์ซีมีโอ สปป.ลาว ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๘/๒๕๗๐)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑ ฉบับ
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี จำนวน ๑ ฉบับ ที่ นร ๐๒๐๑/๑๗๑๑๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๗
 ๔. แผนการดำเนินงานระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๘/๒๕๗๐) ของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 ๕. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๑/๒๑๘๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
 ๖. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๘ (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปป.ลาว ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๘/๒๕๗๐) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการต่างประเทศ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยมีสำนักเลขาธิการขององค์การซีมีโอตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีศูนย์/โครงการระดับภูมิภาคตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกขององค์การซีมีโอ

๑.๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าของภาพศูนย์โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ศูนย์สปาฟา) เพื่อเป็นศูนย์ภูมิภาคแห่งความเป็นเลิศ ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๓ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts : SEAMEO SPAFA) ได้มีการดำเนินโครงการตั้งแต่แผนระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๑ (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ๒๕๓๐/๒๕๓๑ ถึง ๒๕๓๔/๒๕๓๕) ถึงฉบับที่ ๗ (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๔/๒๕๖๕) ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เน้นการสร้าง ความสามัคคีและความเข้าใจซึ่งกันและกัน และการพัฒนางานโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ เพื่อปลูกฝังความตระหนักและชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการวางรากฐานของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่เห็นได้ชัด คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน นักเรียน เยาวชน ในคุณค่าของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียน และการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสังคม โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส และศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๔ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา) ได้จัดทำแผนการดำเนินงานระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๘ (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๙/๒๕๗๐) และวงเงินงบประมาณเพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “Revitalize SEAMEO SPAFA’s Role in Human Capital Development for 21st Century Archaeology and Fine Arts” “เสริมความเข้มแข็งในบทบาทการพัฒนาทุนมนุษย์ สายงานโบราณคดี และวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ สปาฟา เพื่อให้เหมาะสมกับคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๗ อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าของภาพศูนย์โบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (ศูนย์สปาฟา) ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ตามแผนดำเนินงานระยะ ๕ ปี มาโดยตลอด และสำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในแต่ละระยะ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นรายปี ในการดำเนินงานตามแผนระยะ ๕ ปีทุกฉบับ (ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๗) กระทรวงศึกษาธิการได้ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานจัดตั้งเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SPAFACON) ซึ่งเริ่มจัดเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และกลายเป็นเวทีการประชุมที่มีนักวิชาการให้ความสนใจและเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ทั้งจากในภูมิภาคและจากนานาชาติ โดยจะจัดขึ้นทุก ๓ ปี สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา

ด้านโบราณคดี ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับมรดกทางวัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์
ด้านวิจิตรศิลป์ มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นและเมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว กลายเป็นกำลังสำคัญ
ในการดูแล ปกป้องคุ้มครอง และอนุรักษ์มรดกในประเทศของตน รวมทั้งสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน

๓.๒ กระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นว่า ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา มีหน้าที่หลักในการปลูกฝัง
จิตสำนึกและความชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยการอนุรักษ์โบราณวัตถุและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งศิลปะดั้งเดิม ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ในภูมิภาค และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการจัดโครงการ
ความร่วมมือด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ การจัดฝึกอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิจัย และ
การแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อส่งเสริมการศึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อคิดเห็นทางศิลปะ
วัฒนธรรม และโบราณคดีของประเทศในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์เอกสาร ในสาขาวิชาดังกล่าว
เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดทำวารสารและจัดพิมพ์เอกสารวิชาการออกเผยแพร่
จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการฝึกอบรมองค์ความรู้ใหม่และความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ ศูนย์ภูมิภาคด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา) เสนอของบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา
ตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๘ (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๙/๒๕๗๐)
เป็นจำนวนเงิน ๒๕๘,๔๖๐,๕๒๕ บาท (สองร้อยห้าสิบบแปดล้านสี่แสนหกหมื่นห้าร้อยยี่สิบบห้าบาทถ้วน)
มายังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๔. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานงบประมาณมีความเห็นว่า ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา มีเป้าหมายในการส่งเสริม
ให้บุคลากรด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีคุณภาพดีเลิศและมีปริมาณ
เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นทุนมนุษย์ในสายวิชาชีพที่สามารถจะนำมาซึ่งความยั่งยืนของภูมิภาคและของโลกได้ และ
พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรหลักในการเป็นศูนย์ข้อมูล ศูนย์ประสานงานติดต่อสื่อสาร และศูนย์รวบรวม
กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณในการทำงาน รวมทั้งรักษาและพัฒนาความเป็นเลิศในฐานะศูนย์การเรียน
การสอน การฝึกอบรมด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและธรรมชาติของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเห็นสมควรที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาสนับสนุน
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๘ ภายในกรอบวงเงิน ๑๒๕,๕๔๖,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบห้าล้าน
ห้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่า ประหยัด และคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณานำเงินนอกงบประมาณ
หรือเงินอื่นใดของศูนย์ซีมีโอ สปาฟา มาสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

/๕. ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๕.๑ รับทราบผลการดำเนินงานศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา) ตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๗ (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๓/๒๕๖๔)

๕.๒ อนุมัติวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามแผนพัฒนาระยะ ๕ ปี ฉบับที่ ๘ (ปีงบประมาณศูนย์ซีมีโอ สปาฟา ๒๕๖๕/๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๘/๒๕๗๐) จำนวน ๑๒๕,๕๔๖,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามกรอบงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
โทร.๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๐๖
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๙๕๓
E-mail : anuwat.n@sueksa.go.th